

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการระดับชำนาญการ

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ลงนามใน คำสั่งฯ ที่ ๖๑๓ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๖๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑	นายกมลพล ศรีเมธากุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี	
๒	สืบทาร์วจเอกเกษม กลิ่นขิด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	
๓	นางสาวพรทิพย์ สิทธิศักดิ์	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	
๔	นายนพคุณ ฉัตรจินดา	นิติกร ปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่	นิติกร ชำนาญการ กองการเจ้าหน้าที่	
๕	นายสรรชัย วงศ์สุวรรณ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง	
๖	นางสาวคงขวัญ ศรีบรรจง	นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ กลุ่มประสานการปกครองท้องถิ่น จังหวัด (สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม)	นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กลุ่มประสานการปกครองท้องถิ่น จังหวัด (สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม)	ปฏิบัติหน้าที่ กองคลัง
๗	นางนิรมล จินณวาโส	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	
๘	นายพิษณุ ทองดี	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตรัง	ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดกระบี่
๙	นางมาทยา ศรีสุข	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๑๐	สิบเอกวิญญู ดีปัญญา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	
๑๑	นางสาวรุ่งนภา โพน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	
๑๒	นายชัยชนะ โขงจำปา	นิติกร ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	นิติกร ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	ปฏิบัติหน้าที่ สำนักกฎหมาย และระเบียบ ท้องถิ่น
๑๓	นางสาววิไล สุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๑๔	นายเริมรัฐ โพพงษ์	นิติกร ปฏิบัติการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	นิติกร ชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น	
๑๕	นางสาวกรรยา แสนแพง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๖	นางกาญจนา ชัยสีหา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์	
๑๗	นายอาร์ม จินตนาติก	นิติกร ปฏิบัติการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	นิติกร ชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น	ปฏิบัติหน้าที่ กองการ เจ้าหน้าที่
๑๘	นางสาวพิกุล นาคชำนาญ	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	ปฏิบัติหน้าที่ กองคลัง
๑๙	นายเกษม พันธุ์มณฑา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	

๗๐.นายสุวัฒน์...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๒๐	นายสุวัฒน์ ครงเมือง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ	
๒๑	นางอุไรวรรณ อีสโร	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่	
๒๒	นางกมลลักษณ์ มากดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	
๒๓	นายอภิวัฒน์ กสิโสภา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก	ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ
๒๔	นางจิตต์อารี จอมใจ อินดี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	
๒๕	นางเกียรติสุดา บุรณะ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๒๖	นายอำมฤต แง้เจริญกุล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	
๒๗	สืบทวารจตรีธานินทร์ เหลือสืบชาติ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตราด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตราด	
๒๘	นางสรिता ตาเรือนสอน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตาก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตาก	
๒๙	นายสายชล อันเสน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๓๐	นางสาววันวิสาข์ บุญจันทร์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	
๓๑	นางวลัยพรรณ พลอยแสงสาย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	
๓๒	นายธนิยพันธ์ ทองรอด	นิติกร ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	นิติกร ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	
๓๓	นายวิทยา หันชัยศรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด	
๓๔	นางวิภารัตน์ ทิพย์ปิ่นวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	
๓๕	นายประทีป ชื่นจิตต์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	
๓๖	นางสาวจิตตวดี จิตรบำเพ็ญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดยโสธร	
๓๗	นายนิพนธ์ จิตวัฒน์ตระกูล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม	
๓๘	นางกรรณิการ์ อุโยคิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	

/๓๘ว่าที่พันตรีวรวิทย์...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๓๙	ว่าที่พันตรีวรวิทย์ พันธรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๔๐	นายชัยพร เทพเทพา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	
๔๑	นางผ่องศรี ประสาธเขตวิทย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์	
๔๒	นางเยาวรักษ์ พรหมบุญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร	
๔๓	นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุทธินันท์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี	
๔๔	นายพนพล เพี้ยเอี้ย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น	
๔๕	นายแสงจันทร์ ดวงระหว่า	นิติกร ปฏิบัติการ สำนักกฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น	นิติกร ชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น	
๔๖	นายไกรวัลย์ เสงพนมทิพย์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี	
๔๗	นายมนัส ธนบุญรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี	

/๔๘นางสาวกาญจนา...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๔๘	นางสาวกาญจนา วงศ์ชมภู	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตาก	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดตาก	
๔๙	นายสิทธิมา ดวงสุภา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ	
๕๐	นางสาวไพริน คงสุวรรณ	นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	
๕๑	นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์	นิติกร ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	นิติกร ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	
๕๒	นายธนนิติ บุญปก	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ	ปฏิบัติหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยี และสารสนเทศ ท้องถิ่น
๕๓	นายสุทธิพงศ์ ดวงมณีรัตน์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดน่าน	
๕๔	นางรัตติภรณ์ ประกอบผล	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี	
๕๕	นางนุสรณ์ วุฒิสักดิ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	
๕๖	นายพิชัย ชำนาญยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	
๕๗	พันจ่าตรีจักษกริ ขจรจิตร	นิติกร ปฏิบัติการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	นิติกร ชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบ ท้องถิ่น	

/๕๘นางสาวมลฤดี...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	ตำแหน่ง/สังกัดที่ได้รับการแต่งตั้ง	หมายเหตุ
๕๘	นางสาวมลฤดี คำคำวี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี	
๕๙	นางผอัยทิพย์ เกยสูงเนิน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	
๖๐	นางวรารัตน์ ฝ่ายสุน	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว	
๖๑	นางศรีสุข ลามรวาย	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง	
๖๒	นายไชยรงค์ โสตะวงศ์	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ	ปฏิบัติหน้าที่ สำนักงาน ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัดยโสธร

